

Có nên chuyển văn phòng từ mặt đất lên các tòa nhà

Văn phòng làm việc hiện nay đã không còn quá quan trọng và việc “đã đưa từ kinh doanh thì cần phải kiếm nhà mặt đất”. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp trên các khách hàng đã không còn quá nhiều và trở nên dễ dàng. Như là đi vào những mô hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó còn có máy tính, đưa từ quảng bá, seo web, quảng cáo facebook và chăm sóc khách hàng thì dù [văn phòng](#) mặt đất thì cũng không trung tâm hay văn phòng nằm trên tòa nhà cao tầng cũng đưa có thể thu hút được khách hàng.

Đi vào loại hình kinh doanh bán lẻ thì cần phải có mặt bằng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm cùng song song với việc quảng bá hình ảnh trên internet. Vì đặc thù của mô hình kinh doanh này là nhúng vào môi trường sống nên bất cứ cái gì cũng có nhu cầu dù là khách quen hay khách vắng lại ghé qua đường.

Tuy nhiên, cho dù thời điểm hiện tại cũng không thể phủ nhận được sự phát triển của những shop, cửa hàng kinh doanh từ nhà nông và những mặt bằng dịch vụ doanh thu rất cao. Thay vì chi phí thuê cửa hàng, hãy lựa chọn đưa từ sản phẩm đó cho việc quảng bá hình ảnh và lợi nhuận đem về mặt ngày cũng không hề thua kém.



Dịch vụ chuyển văn phòng trên gói

Trong suốt thời gian hoạt động, TDK Express chúng tôi đã tiến hành [chuyển văn phòng](#) cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ trên địa bàn nội thành Hà Nội. Và thực tế là số khách hàng yêu cầu dịch vụ chuyển văn phòng trên gói của chúng tôi trong các khu chung cư chiếm 80%.

Với những lợi ích mà số nhà có nhà: bên có thể lựa chọn địa điểm và trí trung tâm nhưng chi phí bỏ ra lại giảm 1/2 đến 1/3 tổng chi phí thuê nhà so với nhà mặt đất tại khu vực đó, hơn nữa an ninh tại các tòa nhà rất tốt và các sự kiện hàng đầu mà bên doanh nghiệp, đồng nghiệp, hoành tráng nên nhu cầu chuyển văn phòng của các doanh nghiệp trên tòa nhà, chung cư ngày càng nhiều.

Nếu doanh nghiệp bên cũng đang có nhu cầu tiến hành chuyển văn phòng, hãy liên hệ đến dịch vụ chuyển văn phòng trên gói giá rẻ của chúng tôi theo Hotline 093.1733.816 để được tư vấn dịch vụ tốt nhất.

Có nên chuyển văn phòng từ mặt đất lên các tòa nhà

Written by Administrator

Saturday, 24 September 2016 14:58 -
